

HƯNG HÀ

Không để bị động trước thiên tai

Bước vào mùa mưa bão năm 2022, huyện Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp và đẩy mạnh thực hiện phương châm "4 tại chỗ" nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, không để bị động trước thiên tai.



Công trình nạo vét và kè sông Sấu thôn bằng đá tại xã Tân Tiến (Hưng Hà).

Là địa phương có 1,7km đê chạy qua, xã Minh Tân đã chủ động xây dựng đề án phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ông Nguyễn Thế Mẫn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã chuẩn bị tre hóa 1.000 cây, bạch đàn 100 cây, bao tải 3.000 cái, máy phát điện 2 chiếc, xe ô tô các loại 5 chiếc... Phân công 2 tuyến lực lượng hộ đê gồm: tuyến 1 phụ trách các thôn Thanh Nga, Phú Lạc; tuyến 2 phụ trách các thôn Phụng Công, Kiều Trai, Quang Trung, Tân Thái. UBND xã phối hợp

sông, mương bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước trong mùa bão đạt hiệu quả cao nhất.

Những ngày này, công nhân Công ty Đầu tư xây dựng Thủy Sơn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình nạo vét và kè sông Sấu thôn đoạn trên địa bàn xã Tân Tiến để đáp ứng kịp thời yêu cầu tưới, tiêu và chủ động tiêu nước khi có mưa lớn xảy ra. Ông Nguyễn Tiến Tiếp, cán bộ kỹ thuật Công ty cho biết: Công trình nạo vét và kè sông Sấu thôn đoạn trên địa bàn xã Tân Tiến được khởi công tháng 2/2022 với chiều dài 826,6m, kè bờ sông bằng đá có chiều dài 1.034,95m, tổng mức đầu tư 7,2 tỷ đồng. Đến nay công trình đã đạt 80% khối lượng, chúng tôi dự kiến đến cuối tháng 6/2022 sẽ hoàn thành.

Chủ động phòng, chống úng, từ đầu năm đến nay huyện Hưng Hà đã tổ chức nạo vét sông Hồ (xã Thống Nhất, xã Hòa Bình), sông dẫn trạm bơm Tống (xã Thái Hưng). Toàn bộ

hệ thống sông trực chính, sông cấp 1, cấp 2 chạy qua địa bàn huyện cũng đã được giải tỏa, thu vét bèo thường xuyên tạo dòng chảy luôn thông thoáng. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Xí nghiệp đang quản lý 11 trạm bơm, trong đó có 3 trạm bơm tiêu úng lớn (Minh Tân, Hà Thanh, Tĩnh Xuyên). Để chủ động tiêu úng kịp thời, Xí nghiệp đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi, tiến hành duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, hệ thống máy đóng mở cống đập, các trạm bơm tưới, tiêu, tu bổ lưới chắn rác tại các trạm bơm; thường xuyên kiểm tra các vị phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở, lập biên bản xử lý 10 vụ vi phạm trong những tháng đầu năm 2022; chỉ đạo nhân viên trực vận hành các cống dưới đê túc trực thường xuyên sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn xảy ra bảo đảm phương châm "phòng úng là chính, chống phải kịp thời và có hiệu quả".

Hiện nay, huyện Hưng Hà có 3 tuyến đê với tổng chiều dài 40,1km cùng 9 cống dưới đê và nhiều hệ thống kè mố, kè lát mái hộ bờ. Trong những năm qua, hệ thống đê trên địa

bàn huyện đã được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đoạn đê chưa bảo đảm đủ mặt cắt thiết kế, mặt đê còn nhỏ, không có cơ đê phía đông, địa chất nền đê ở một số nơi được đắp trên nền đất yếu... Một số kè xây dựng từ lâu, chưa được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa; mặt khác, do dòng chảy thay đổi đã tác động ảnh hưởng đến sự ổn định của các kè Lão Khê, Hà Xá, Phú Nha, Thanh Nga... Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để chủ động PCTT năm 2022, chúng tôi đã tập trung triển khai sớm đề án, tích cực kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống đê, công trình thủy lợi, điểm xung yếu để chủ động tu sửa; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm nguồn nước sản xuất và tiêu úng nhanh khi có mưa lớn xảy ra. UBND huyện đã thành lập 6 cụm chỉ huy PCTT và 3 cụm phòng, chống úng; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các lực lượng sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Hưng Hà cũng chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt cho công tác PCTT, chống mọi biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

THANH THUY

KIẾN XƯƠNG

• Hiệp đồng nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn



Cán bộ Ban CHQS huyện Kiến Xương triển khai kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban CHQS huyện Kiến Xương vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ - cứu sập năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ - cứu sập năm 2021; báo cáo kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ - cứu sập năm 2022. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn năm 2022.

Thông qua hội nghị nhằm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ - cứu sập.

PHẠM HƯNG

(Đài TTTH Kiến Xương)

• Chủ động phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân



Nông dân pha thuốc trừ sâu theo nguyên tắc "4 đúng".

kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tín chấp, thế chấp vay vốn đầu tư sản xuất. Hiện cả xã có hơn 1.600 hộ được vay vốn từ các nguồn ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân với tổng dư nợ gần 100 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Phát triển mạnh lĩnh vực công thương, xã Thanh Tân đã giải quyết tốt việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tổng giá trị sản xuất của địa phương vẫn đạt gần 360 tỷ đồng, trong đó giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm 86,4%. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Thanh Tân hiện đạt gần 53 triệu đồng/năm. Cả xã có 2.173 hộ, đến nay số hộ nghèo giảm còn 39 hộ và 39 hộ cận nghèo. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kiến Xương, Thanh Tân có hệ thống hạ tầng hiện đại và thương mại, dịch vụ. Địa phương cũng luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo nền tảng ổn định cho doanh nghiệp, người dân yên tâm đầu tư. Đặc biệt, chính quyền và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều

KHÁC DUẤN

THANH TÂN

Dân giàu nhờ phát triển công thương

Thanh Tân là một trong những xã đầu tiên về dịch nông thôn mới của huyện Kiến Xương và của tỉnh (năm 2013). Từ đó đến nay, địa phương rất chú trọng phát triển lĩnh vực công thương không chỉ nhanh chóng làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn nâng cao đời sống người dân.

Chị Nguyễn Thị Doan, Giám đốc HTX Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân ở thôn Nam Lâu xuất phát điểm là một công nhân. Với quyết tâm vươn lên làm chủ và được sự hỗ trợ của địa phương về mặt bằng, tín chấp vay vốn, chị đã mở xưởng sản xuất ngay tại địa phương. Ngoài tự tạo việc làm cho gia đình, chị còn giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 200 hộ với trên 600 lao động của địa phương. Chị Doan chia sẻ: Được sự động viên, khích lệ, hỗ trợ của chính quyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất từ kinh tế hộ sang mô hình HTX. Nhờ

sáng tạo trong thiết kế mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt nên các sản phẩm đan từ mây, tre, song, đay, cói, giấy, bèo của HTX đều được các khách hàng châu Âu ưa thích, chấp nhận đặt hàng. Bình quân mỗi năm doanh thu của HTX đạt 8 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Bà

Nguyễn Thị Hậu, xã viên HTX Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân cho biết: Hai vợ chồng tôi năm nay đều được các khách hàng châu Âu ưa thích, chấp nhận đặt hàng. Bình quân mỗi năm doanh thu của HTX đạt 8 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Bà

cuộc sống gia đình khá hơn trước rất nhiều.

Ở xã Thanh Tân, ngoài nghề mây tre đan còn có các nghề: khâu nón lá, cơ khí, mộc, xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm cũng tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Đặc biệt, địa phương có cụm công nghiệp thu hút được 4 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất,



Nghề mây tre đan tạo việc làm cho trên 600 lao động của xã Thanh Tân.

Nhắc đến BC15, nông dân sẽ nhớ ngay đến giống lúa thuần do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed sản xuất. Hơn 10 năm qua, giống lúa này đã làm "mė mắt" nhiều nông dân, trở thành giống chủ lực không chỉ ở Thái Bình mà cả nhiều địa phương trên cả nước.

Cùng Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Chính (Thái Thụy) thăm vùng sản xuất BC15 liên kết với Thái Bình Seed, những bông lúa dài, trĩu hạt đang vào mẩy hứa hẹn vụ xuân giành thắng lợi về năng suất, giá trị. Mới liên kết sản xuất lúa giống với Thái Bình Seed từ nhiều năm qua đã mang lại cho nông dân Thụy Chính thu nhập cao từ sản xuất. Liên kết này càng bền vững, khẳng định khi Thái Bình Seed đưa giống lúa BC15

BC15 kháng đạo ôn - lúa khỏe, sạch sâu bệnh

có gen kháng đạo ôn vào sản xuất. Ông Nguyễn Phi Viên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Chính cho biết: Phương án đầu tư, thu mua sản phẩm của Thái Bình Seed đã đáp ứng yêu cầu của nông dân. Mỗi vụ Thụy Chính gieo cấy khoảng 45ha giống lúa BC15 xuất bán cho Công ty. BC15 có khả năng thích ứng rộng và ổn định trên nhiều chân đất, chịu chua, ứng trũng và rét khá, có khả năng phục hồi mạnh sau thiên tai, năng suất trung bình đạt 70 - 75 tạ/ha. Khắc phục "điểm trừ" của BC15, BC15 có gen kháng đạo ôn vẫn giữ nguyên những đặc tính quý của giống BC15 như đẻ nhánh rất khỏe, trổ bông

tập trung, đặc biệt là năng suất cao. Việc kháng được đạo ôn sẽ giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ đó góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Ở vụ xuân này, tuy thời tiết diễn biến phức tạp nhưng dịch bệnh trên cây lúa BC15 có gen kháng đạo ôn rất ít, trong giai đoạn lúa trổ bông gặp thời tiết bất thuận, HTX khuyến cáo nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông, đây cũng là đợt phun thuốc bảo vệ thực vật duy nhất ở vụ xuân tính đến thời điểm này.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), BC15 là giống lúa tốt có nhiều ưu

điểm, thuộc nhóm giống trung ngày, thích hợp với cơ cấu hai vụ lúa - một vụ màu. Tuy nhiên, giống lúa BC15 cũng có một số nhược điểm như dễ bị nhiễm đạo ôn (cấp 7 - 9). Trăn trở về điều này, các kỹ sư của Thái Bình Seed và Viện Cây lương thực và cây thực phẩm đã dày công nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để chuyển thành công gen kháng bệnh đạo ôn vào giống lúa BC15. Việc mở rộng và phát triển giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn trong sản xuất sẽ giúp bà con nông dân được tiếp cận giống lúa năng suất cao, sạch sâu bệnh, từ đó tăng giá trị sản xuất

cho người nông dân và bảo đảm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

Chị Trần Thị Hương, xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: 10 năm qua gia đình tôi cấy giống lúa BC15, năng suất ổn định đạt trên 2,5 tạ/sào. Từ 2 năm nay, đưa giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn vào gieo cấy thay thế giống cũ giúp gia đình tôi giảm đáng kể chi phí sản xuất. Nếu như những năm trước mỗi vụ phải phun 3 - 5 lần thuốc trừ đạo ôn thì năm nay chỉ cần phun 1 lần để phòng bệnh, riêng đối với bệnh đạo ôn hại lá cây lúa không bị nhiễm.

Để chuẩn bị cho vụ mùa năm 2022, Thái Bình Seed đã cung ứng ra thị

trường các tỉnh đồng bằng sông Hồng khoảng 2.000 tấn lúa giống, trong đó có BC15 có gen kháng đạo ôn. Cây lúa khỏe, sạch sâu bệnh, năng suất cao là

những đánh giá của nông dân về giống lúa này. Đây cũng là minh chứng cho nhận định về Thái Bình Seed - đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học

kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp bằng những đề tài nghiên cứu chất lượng và mang lại giá trị cho bà con nông dân.

NGÂN HUÂN



BC15 có gen kháng đạo ôn hứa hẹn mang lại vụ xuân thắng lợi cho bà con nông dân.